



CẢNH SÁT TRƯỞNG KIỂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y DON BARNES

THÔNG BÁO MỚI PHÁT HÀNH
Liên Hệ Công Vụ Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

**Khai Trương Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát Quận Cam
và Cắt Băng Khánh Thành**

TUSTIN, California (Ngày 27 tháng 6 năm 2024) – Hôm nay, Sở Cảnh Sát đã tổ chức lễ khai trương Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát Quận Cam mới, nơi sẽ tập hợp ba bộ phận cùng một nơi để tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động.

Cơ sở rộng 120.000 foot vuông này, nằm tại Tustin, sẽ là trụ sở của Bộ Phận Công Nghệ, Bộ Phận Hỗ Trợ Hoạt Động và Tình Báo, và các thành phần của Bộ Phận Hoạt Động Đặc Biệt.

Việc khai trương Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát cũng đánh dấu sự ra mắt của Trung Tâm Hoạt Động Thời Gian Thực Cảnh Sát Quận Cam, nơi tận dụng công nghệ để cải thiện an toàn công cộng và phản ứng với các sự cố quan trọng.

Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát là một cơ sở hiện đại đáp ứng nhiều sự cố khác nhau bằng cách kết hợp phân tích tội phạm thời gian thực với các nguồn lực an toàn công cộng, chẳng hạn như thông tin liên lạc khẩn cấp, đối tác liên bang và công nghệ.

"Trọng tâm của việc cung cấp dịch vụ xuất sắc là con người, nhưng việc cung cấp cho họ không gian và công cụ cần thiết sẽ nâng cao khả năng bảo vệ cộng đồng," Don Barnes, Cảnh Sát Trưởng Quận Cam kiêm Giám Định Pháp Y cho biết. "Chúng tôi đang thúc đẩy sự thay đổi văn hóa trong cách sử dụng công nghệ, và tôi rất mong chờ thấy những phương pháp mới dựa trên công nghệ sẽ giúp chúng tôi ngăn ngừa tội phạm, giải quyết các vụ án và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân."

Vào tháng 6 năm 2022, Quận Cam đã mua tòa nhà này. Cơ sở được ước tính trị giá 110 triệu đô la, bao gồm tất cả các nâng cấp về an ninh, âm thanh/hình ảnh và cấu trúc.

Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát sẽ là nơi làm việc của Bộ Phận Công Nghệ, gồm sáu đội với các vai trò quan trọng khác nhau. Trách nhiệm của họ bao gồm duy trì hạ tầng radio 800 MHz của quận, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và trang bị công nghệ cho các phương tiện của hơn 100 cơ quan trong quận.

Bộ Phận Hỗ Trợ Hoạt Động và Tình Báo cũng sẽ hoạt động tại trung tâm mới. Bộ phận này bao gồm Trung Tâm Hoạt Động Thời Gian Thực, trạm điều phối và Trung Tâm Điều Hành Control One của Cảnh Sát, và Trung Tâm Đánh Giá Tình Báo Quận Cam.



CẢNH SÁT TRƯỞNG KIỂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y DON BARNES

Là một phần của Cục Thi Hành Đặc Biệt, đội SWAT và Phòng Chống Thiết Bị Nguy Hiểm cũng sẽ hoạt động từ Trung Tâm Công Nghệ Cảnh Sát trong một không gian có thể hỗ trợ đầy đủ nhân viên, công cụ và tài sản của các cục.

Ngoài ra, cơ sở còn có các phòng đào tạo và họp lớn, phòng họp báo, không gian hợp tác và cuối cùng sẽ bao gồm một không gian bảo tàng dành riêng để bảo tồn và tôn vinh lịch sử phong phú của Sở Cảnh Sát.

###